



BẢN TIN VIỆT TÂN

Bản tin này gửi đến quý Thân hữu và Chiến hữu một số sinh hoạt của Việt Tân cùng những nhận định về một số sự kiện có tác động vào công cuộc chung. Quý vị nào muốn nhận Bản Tin xin liên lạc: bantin@viettan.org

TUẦN LỄ 29.04 - 05.05.2024

Nội Dung:

- Cựu Tù Nhân Lương Tâm Châu Văn Khảm gặp mặt thân hữu tại Houston.
- San Jose Treo Cờ Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4/1975.
- Lương Viện Quốc Hội Hawaii và thành phố Honolulu ra Nghị Quyết Vinh Danh Cờ Vàng và Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4 tại Hawaii.
- Cộng Đồng tại Houston Tưởng Niệm 30 Tháng 4.
- Hình ảnh các cuộc Biểu Tình Ngày Quốc Hận 30/4 tại Vương Quốc Bỉ, Đức, Úc Châu.
- Các Cuộc Hội Luận về Quốc Hận 30/04 & Nhân Quyền tại Việt Nam
- Thông báo về các sự kiện đặc biệt tại Geneva, Thụy Sĩ nhân dịp Vietnam UPR 2024

SINH HOẠT VIỆT TÂN

CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM CHÂU VĂN KHẨM GẶP MẶT THÂN HỮU TẠI HOUSTON

Nhân dịp đến Hoa Kỳ công tác, ông Châu Văn Khảm đã có một buổi sinh hoạt tâm tình với các thân hữu và gia đình đảng viên Việt Tân vào sáng ngày 20 tháng 4, 2024 tại Văn Phòng của Câu Lạc Bộ Thân Hữu Việt Tân.

Ông Châu Văn Khảm là cựu sĩ quan Hải Quân thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 và là thành viên của đảng Việt Tân, hiện cư ngụ tại Úc Châu. Tháng 1 năm 2019 ông về Việt Nam để tìm hiểu tình hình nhân quyền và đã bị an ninh Sài Gòn bắt giữ. Đến tháng 11 năm 2019, CSVN dàn dựng một phiên tòa diễn ra vài giờ kết án ông Khảm 12 năm tù giam với tội “khủng bố” chỉ vì tham gia đảng Việt Tân.

Chính phủ Úc Châu và dư luận người Việt tại khắp nơi đã lên án phiên tòa và đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải thả ông Châu Văn Khảm vô điều kiện. Nhờ những áp lực của chính phủ Úc và Quốc tế, CSVN đã phải trả tự do cho ông Khảm vào ngày 11 tháng 7 năm 2023, sau hơn 4 năm giam giữ phi pháp.

Trong phần phát biểu, ông Châu Văn Khảm đã thay mặt gia đình cảm ơn quý đồng hương, các Hội Đoàn, Cộng Đồng, cơ quan Truyền Thông đã tranh đấu cho sự tự do của ông. Ông Khảm cho biết là ông đã có hai lần vào nhà tù CSVN. Lần thứ nhất là bị tù khổ sai “cải tạo”, chung số phận với các quân cán chính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa sau năm 1975 và lần thứ hai bị tù vì tham gia đấu tranh cho dân chủ Việt Nam.

Qua 4 năm sống và tiếp xúc với các cai tù ở trại giam, ông thấy rằng đa số họ không còn tin vào đảng CSVN và họ chỉ làm việc vì chén cơm manh áo mà thôi. Đa số những người này và những tù nhân khác rất kính phục tinh thần hy sinh vì tự do dân chủ của những người đang đấu tranh. Ông cũng đã trao đổi với thân hữu nhiều vấn đề liên quan tới Việt Nam và công cuộc đấu tranh. Trước khi chấm dứt phần gặp gỡ, ông Châu Văn Khảm đã kêu gọi các thân hữu và đồng hương tiếp tục hỗ trợ, đóng góp và tham gia vào công cuộc đấu tranh chung để đem lại tự do, dân chủ cho đất nước, và ông vững tin ngày vui mừng đó sẽ không còn bao xa trước tình hình ruỗng nát của nội bộ đảng CSVN và những biến chuyển thuận lợi trên thế giới.



Ông Châu Văn Khảm đang nói chuyện với Thân hữu tại Houston, Texas

SAN JOSE TREO CỜ TƯỜNG NIỆM QUỐC HẬN 30 THÁNG 4

Hàng năm vào hai dịp Tết Nguyên Đán và Tưởng Niệm 30 Tháng 4, Đảng bộ Việt Tân San Jose đã cùng với một số thân hữu tham gia vào công tác treo Quốc Kỳ tại các khu phố Việt Nam. Sáng sớm ngày Thứ Bảy 27 tháng 4, những toán treo Quốc Kỳ tưởng niệm Quốc Hận năm thứ 49 đã có mặt tại các khu phố chuẩn bị cho công tác năm thứ 42.

Năm nay công tác treo cờ kéo dài hơn thường lệ mãi đến giữa chiều mới hoàn tất, một phần là cuối tuần xe cộ đông đúc và cuối tháng người đi mua sắm quá đông, một phần nữa là nhiều đế cờ bị hư theo thời gian và nhất là phải thay nhiều cờ mới hậu quả của cơn bão lốc Tết Giáp Thìn vào tháng 2 vừa qua.

Đến hai giờ chiều cùng ngày thì các khu phố chính của người Việt đã rợp bóng cờ Vàng chuẩn bị cho hàng loạt các sinh hoạt tưởng niệm tháng Tư đen như Lễ Thượng Kỳ rồi để cờ rủ của Tập Thể Quân Đội, Sinh hoạt Hội thảo do các đoàn thể trẻ tổ chức.



Quốc Kỳ Việt - Mỹ được treo tại khu thương mại đường Tully, San Jose



Quốc Kỳ Việt - Mỹ được treo tại khu thương mại đường Senter, San Jose

LƯƠNG VIỆN QUỐC HỘI TIỂU BANG HAWAII VÀ THÀNH PHỐ HONOLULU BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT CỜ VÀNG NHÂN TƯỚNG NIỆM 30 THÁNG 4

Với sự hợp lực tích cực giữa Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tại Hawaii và các Đoàn Thể địa phương, sinh hoạt tưởng niệm Quốc hận 30 tháng 4 năm nay tại Hawaii đã có nhiều diễn tiến khởi sắc.

Đầu tiên các đảng viên thuộc Đảng Bộ Hawaii cùng với một số thân hữu trong Cộng đồng đã thực hiện công tác treo cờ Vàng dọc theo hai bên đường khu phố Tàu, nơi tập trung mua bán của người Á Đông và cũng là nơi thu hút đông đảo khách du lịch đến mua trái cây và ăn uống.

Kế đến, Trung Tâm Việt Ngữ Hawaii đã tổ chức một buổi sinh hoạt thân mật với sự tham dự của các phụ huynh để chia sẻ về ý nghĩa của ngày 30 tháng 4 mà nhiều phụ huynh trẻ không biết. Trong dịp này, ông Phạm Văn Phấn, đại diện Đảng Bộ Việt Tân đã được Trung Tâm mời tham dự và chia sẻ những cảm nghĩ về biến cố 30/4/75, đồng thời trả lời các câu hỏi của một số phụ huynh trẻ về tại sao gọi ngày 30 tháng 4 là ngày Quốc Hận.

Sau cùng, buổi sinh hoạt Tưởng Niệm 30/4 đã được tổ chức tại nhà hàng Hawaii Dim Sum & Sea Food, trong không khí nghiêm trang và cảm động vào lúc 6 giờ chiều ngày 28 tháng 4, 2024 với sự tham dự của hơn 200 quan khách và đồng hương.

Sau phát biểu của ông Nguyễn Hoàng, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Tự Do Hawaii, chương trình đã khai mạc với Nghi Thức Rước Cờ Thiêng, đã làm cho không khí lắng đọng bù ngùi, khiến nhiều đồng hương tham dự không kiềm được xúc động.



Quang cảnh Nghi Thức Rước Cờ Thiêng, khai mạc buổi lễ tưởng niệm 30/4

Trong dịp này, Cộng Đồng cũng đã vinh dự đón nhận hai bản Nghị Quyết Cờ Vàng của Lưỡng viện Quốc Hội Hawaii với chữ ký của 32 Dân biểu và Nghị sĩ Tiểu Bang và của Thành Phố Honolulu do Thị Trưởng thành phố Honolulu Rick Blangiardia ký.

Ngoài ra, Thành phố Honolulu cũng đã đặc biệt trao tặng bằng Tuyên Dương cho hơn 10 cá nhân có nhiều thành tích hỗ trợ cho những đóng góp xã hội trong sinh hoạt cộng đồng. Tất cả các Nghị Quyết và bằng tuyên dương đã được Cô Tuyết Mai, Đại Diện CĐVNTD Hawaii, nỗ lực vận động thành công và được đại diện quốc hội Hawaii cũng như thành phố đích thân đến tận nơi trao tặng.



Đại diện Lưỡng viện Quốc Hội Hawaii trao Nghị Quyết Cờ Vàng cho Đại Diện Cộng Đồng

CỘNG ĐỒNG TẠI HOUSTON TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30 THÁNG 4

Để Tưởng Niệm 49 năm Ngày Quốc Hận 30 tháng 4, Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Houston và các đoàn thể, tổ chức đã phối hợp tổ chức một số sinh hoạt.

Trước hết, Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Houston và Vùng Phụ Cận đã tổ chức Lễ Quốc Hận 30/4 tại khuôn viên Chợ HongKong, tọa lạc trên đường

Bellaire, để tri ân các quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã vì quốc vong thân, với Chủ Đề “Tuổi Trẻ Không Quên Ngày Quốc Hận”. Buổi lễ, được tổ chức vào trưa ngày 27 tháng 4, đã quy tụ hàng ngàn đồng hương tham dự, đặc biệt có sự hiện diện của ông Thị Trưởng Thành phố Houston và một số vị chính giới Tiểu Bang Texas.

Ngày hôm sau, 28 tháng 4, Đảng Bộ Việt Tân tại Houston đã tổ chức một cuộc biểu tình trước Tổng Lãnh Quán CSVN ở Houston nhằm bày tỏ sự phản đối những chính sách cai trị độc ác của đảng CSVN.

Sau phần nghi thức khai mạc, ông Phạm Tố Thư, thay mặt Ban Tổ Chức, đã cảm ơn và ca ngợi sự hăng hái tích cực tham gia cuộc biểu tình của các đồng hương. Anh Lê Hải, một nhân sĩ trong Cộng đồng đã lên chia sẻ tâm tình về ngày 30 tháng 4 và kêu gọi mọi người kiên trì đấu tranh cho đến khi nào đất nước có tự do dân chủ. Cô Ngọc Giang, một bác sĩ trẻ sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, đã bày tỏ niềm hãnh diện được tiếp nối truyền thống đấu tranh kiên cường của tiền nhân và của các bậc trưởng lão trong Cộng đồng.

Xen kẽ phần phát biểu là một chương trình văn nghệ với những bài hát đấu tranh đã gợi nhớ cho mọi người về một chặng đường đấu tranh hào hùng và bất khuất của dân tộc trong nhiều thập niên qua.



Lễ Tưởng Niệm 30/4 tại Houston - Tuổi Trẻ Không Quên Ngày Quốc Hận



Một góc đoàn biểu tình trước Tổng Lãnh Sự Quán CSVN tại TP. Houston

HÌNH ẢNH CÁC CUỘC BIỂU TÌNH NGÀY QUỐC HẬN TẠI KHẮP NƠI

• TẠI THỦ ĐÔ BRUSSEL, VƯƠNG QUỐC BỈ



Cộng Đồng Việt Nam Tự Do tại Vương Quốc Bỉ tổ chức biểu tình Ngày Quốc Hận - Ngày 30 Tháng 4 Năm 2024.

- TÀI THỦ ĐÔ BERLIN, ĐỨC QUỐC



Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Liên Bang Đức tổ chức biểu tình Ngày Quốc Hận 30/4, trước Tòa Đại sứ CSVN tại Thủ đô Berlin, Đức - ngày 27 tháng 4 năm 2024

- TÀI THỦ ĐÔ CANBERRA, ÚC CHÂU



Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu tổ chức biểu tình Ngày Quốc Hận 30/4 trước Tòa Đại Sứ CSVN, Thủ Đô Canberra, Úc Châu - ngày 27 tháng 4 năm 2024



Ủy Ban Người Úc Gốc Việt Tự Nạn Cộng Sản tổ chức biểu tình Tưởng Niệm 30/4 trước Tiên Đình Quốc Hội Liên Bang Úc, Thủ Đô Canberra – ngày 30 tháng 4 năm 2024



Cộng Đồng Người Việt Tự Do Nam Úc tổ chức Tưởng Niệm Quốc Hận tại Tượng Đài Việt Úc - ngày 27 tháng 4 năm 2024

- TÀI THÀNH PHỐ PERTH, TIỂU BANG TÂY ÚC



Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang Tây Úc tổ chức Ngày Quốc Hận 30/4 tại thành phố Perth - ngày 30 tháng 4 năm 2024



Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang Queensland tổ chức Ngày Quốc Hận 30/4 tại Freedom Plaza, thành phố Brisbane – ngày 30 Tháng 4 Năm 2024

CÁC CUỘC HỘI LUẬN VỀ QUỐC HẬN 30/04 & NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM

Để tưởng niệm Tháng Tư Đen và lên tiếng về tình trạng vi phạm nhân quyền khắt nghiệt tại Việt Nam Diễn Đàn Ước Mơ Canh Tân và Đồng Hành Network đã thực hiện nhiều cuộc hội luận với mục đích vận động cho nhân quyền tại Việt Nam.

Kính mời quý vị theo dõi các hội luận này trên Facebook Việt Tân và Youtube Việt Tân theo các links và chủ đề như sau:

1/ 49 Năm Sau Biến Cố 30/4/1975 - Tại Sao Hòa Giải với Mỹ Mà Không Với Dân Tộc?

Hội luận ngày 27 tháng 4, 2024 với Luật sư Đặng Đình Mạnh, Nhà văn Trần Trung Đạo, Bạn trẻ Đoàn Hoa; Tiến sĩ Trần Diệu Chân điều hợp.

facebook.com/events/1380286942667480

youtube.com/watch?v=k891KucNRwE

2/ UPR: Tường Trình Đến Quốc Tế Việc Nhà Nước CSVN Đàn Áp Tôn Giáo

Hội luận ngày 28 tháng 4, 2024 với Mục sư A Ga, Mục sư Vàng Chí Minh, cựu tù nhân Lương Tâm Trần Minh Nhật; Tiến sĩ Đông Xuyên điều hợp.

facebook.com/events/1624663501681773

youtube.com/watch?v=7zFb8LmiwOO

3/Women around the World: A Roundtable discussion on the Human Rights of Vietnam

Buổi hội thảo với 4 phụ nữ gốc Việt trẻ từ 3 lục địa khác nhau - Thảo, Hồng Mỹ, Mai và Duyên.

fb.me/e/26GZHyHjl

youtube.com/live/eFiXIFUO0GE?si=V6vINOzmsNkqws9s

THÔNG BÁO VỀ CÁC SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT TẠI GENEVA, THỤY SĨ NHÂN DỊP VIETNAM UPR 2024

Vào ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để người dân Việt Nam chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Trong lần Kiểm Điểm Định Kỳ Phổ Quát vào năm 2019, Hà Nội đã chấp nhận 241 khuyến nghị để cải thiện tình trạng nhân quyền. Trong 5 năm qua tình trạng nhân quyền tại Việt Nam rõ ràng tồi tệ hơn rất nhiều. Việt Tân cùng các hội đoàn và NGOs đồng minh đã đệ trình lên Ủy Ban Nhân Quyền LHQ nhiều tài liệu với bằng chứng cụ thể cho thấy những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam ngày càng lan rộng và khắc nghiệt hơn.

Việt Tân cùng nhiều hội đoàn và NGOs cũng sẽ tổ chức 3 sự kiện đặc biệt tại Geneva, trong hai ngày 6 và 7 tháng 5, 2024 với chủ đề VIETNAM UPR 2024 – THE MOMENT OF TRUTH.

• **THỨ HAI – NGÀY 06/05/2024:**

1/ **Hội Thảo UPR:** Hứa hẹn của Hà Nội, Thực trạng tại Việt Nam & Hành động để tranh đấu cho nhân quyền

Giờ Geneva: từ 15:00 – 17:00 // Giờ VN: từ 20:00 - 22:00

Livestream trên Facebook Việt Tân và YouTube Việt Tân.

Đặc biệt Hội thảo sẽ được livestream tiếng Anh trên trang Facebook Đồng Hành Network: facebook.com/donghanhnetwork

2/ **Văn nghệ đấu tranh:** Khi tiếng hát là thông điệp

Giờ Geneva: từ 20:00 22:00 // Giờ VN: từ 1:00 - 3:00 ngày thứ ba 07/05/2024*

Livestream trên Facebook Việt Tân và YouTube Việt Tân


• **THỨ BA – NGÀY 07/05/2024:**

Biểu Tình trước Liên Hiệp Quốc: Đòi nhân quyền cho Việt Nam

Giờ Geneva: từ 09:00 – 12:00 // Giờ VN: từ 14:00 - 17:00

Livestream trên Facebook Việt Tân và YouTube Việt Tân

Ban tổ chức kính mời quý vị tham dự hay theo dõi livestream thật đông đảo để góp phần lên tiếng cho các người tranh đấu đang bị đàn áp tại Việt Nam và vận động cho quê hương sớm có được nhân quyền, tự do và dân chủ.



**KIỂM ĐIỂM ĐỊNH KỲ PHỔ QUÁT
HỒ SƠ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM**
HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC - GENEVA, THỤY SĨ

**UPR CONFERENCE
HỘI THẢO UPR** 06 MAY 2024
15:00-17:00
FERME SARASIN
CHEMIN EDOUARD-SARASIN 47

**MUSIC FOR CHANGE
CONCERT - VĂN NGHỆ
KHI TIẾNG HÁT LÀ THÔNG điệp** 06 MAY 2024
20:00-22:00
FERME SARASIN
CHEMIN EDOUARD-SARASIN 47

**RALLY FOR HUMAN RIGHTS
BIỂU TÌNH ĐÒI NHÂN QUYỀN** 07 MAY 2024
09:00-12:00
PLACE DES NATIONS
AVENUE DE LA PAIX 14

Livestream | fb.com/viettan Register | UPR-VN@viettan.org

Ban Tổ Chức
VIET TAN LAUSANNE COSUNAM

Cảm ơn quý vị đã đọc, ủng hộ và tiếp tay loan tải Bản Tin Việt Tân.

Việt Tân là tập hợp của những con dân Việt từ mọi miền đất nước và khắp năm châu cùng khát vọng dân chủ hóa và canh tân đất nước.

